

สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสยสมัยสามัญ
สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ณ อาคารหอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย เวลา ๐๙.๐๐ น.
ผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายหนุเล็ก บขดี	ประธานสภา	หนุเล็ก บขดี
๒	นางสุดใจ นันทวงศ์	รองประธานสภา	สุดใจ นันทวงศ์
๓	นายประเวช อังคะแสน	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๒	ประเวช อังคะแสน
๔	นายยุพพร เจริญวรรณ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๒	ยุพพร เจริญวรรณ
๕	นางสาวสำอาง ศรีชาติ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๓	สำอาง ศรีชาติ
๖	ร.ต.ชัชวาล ทองเปลง	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๓	ชัชวาล ทองเปลง
๗	นายประครองชัย เบ้าดูลา	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๖	ประครองชัย เบ้าดูลา
๘	นางสาวเวียงแก้ว คงภูศรี	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๘	เวียงแก้ว คงภูศรี
๙	นายสุนทร คาแพงน้อย	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๙	สุนทร คาแพงน้อย
๑๐	นายศุภณัฐ ดอนประจำ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๐	ศุภณัฐ ดอนประจำ
๑๑	นายหนุพอง ดอนเงิน	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๐	หนุพอง ดอนเงิน
๑๒	นายท่อน ดอนภิรมย์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๓	ท่อน ดอนภิรมย์
๑๓	นายทรงฤทธิ์ รัตนสีหา	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๓	ทรงฤทธิ์ รัตนสีหา
๑๔	นายภณภวินท์ ใฝ่ผาด	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๔	ภณภวินท์ ใฝ่ผาด
๑๕	นายเฉลิมพล กุลเกษตร	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๔	เฉลิมพล กุลเกษตร
๑๖	นางเกษร นาใจريب	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๖	เกษร นาใจريب
๑๗	นายอนิวัฒน์ วรรณจักร	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๖	อนิวัฒน์ วรรณจักร
๑๘	นางคำพันธ์ วงมะลย์	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๗	คำพันธ์ วงมะลย์
๑๙	นายบุญน่ม มูลเอก	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๗	บุญน่ม มูลเอก
๒๐	นางคำตา พลศรี	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๘	คำตา พลศรี

๒๑	นางบุญเยี่ยม นาทองไชย	เลขานุการสภา	บุญเยี่ยม นาทองไชย
----	-----------------------	--------------	--------------------

ผู้ไม่มาประชุม

นายบุญชู ภูสีลิว

สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๙

ลาป่วย

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	ด.ต.ประติษฐ ไพรินทร์	นายก อบต.กมลาไสย	ประติษฐ ไพรินทร์
๒	นางนิตติยา ดอนชัย	รองนายก อบต.กมลาไสย	นิตติยา ดอนชัย
๓	นางสาววิลัยพร นาชัยเวียง	รองนายก อบต.กมลาไสย	วิลัยพร นาชัยเวียง
๔	นางสาววันเพ็ญ โนนชัยขันธุ์	พจน.พัสดุ	วันเพ็ญ นาชัยขันธุ์
๕	นางสาววาสนินทร์ วรรณสุทธิ	ผู้อำนวยการกองคลัง	วาสนินทร์ วรรณสุทธิ
๖	นายประพันธ์ พันทะชม	ผอ.กองช่าง	ประพันธ์ พันทะชม
๗	นางสาวสกาวัฒน์ พาโคกทม	จ้างเหมาบริการ	สกาวัฒน์ พาโคกทม

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

เมื่อได้เวลาประชุมและครบองค์ประชุมแล้ว ประธานสภา
ได้กล่าวเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี

พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งตรงกับวันพุธ ที่ ๕ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

พร้อมกล่าวสวัสดิคคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

กมลาไสย เจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบ

ประธานสภา วันนี้ มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย
ไม่มาประชุม ได้แก่

นายบุญชู ภูสีลิว ส.อบต.หมู่ที่ ๙ เนื่องจาก ลาป่วย ครับ

ช่วงนี้ก็มีภาวะระบาดของโรคโควิด๑๙

ในจังหวัดกาฬสินธุ์ก็มีผู้ป่วยจากการติดเชื้อโควิด๑๙ จำนวนมาก

ก็ขอให้ท่านสมาชิกสภาทุกท่านสวมใส่หน้ากากอนามัยด้วยนะครับ

เชิญท่านนายกครับ

นายกฯ เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน

เนื่องจากว่าในพื้นที่หนองเรือสาธารณะ

เกิดกรณีประชาชนทำให้ทรัพย์สินเสียหาย

ก็อยากจะขอหารือเรื่องนี้และจะมอบให้ท่านปลัดชี้แจงในวาระต่อไป
นะครับ

ประธานสภา

วันนี้ก็มีพนักงานส่วนตำบลซึ่งย้ายมาใหม่และพนักงานจ้างเห
มาบริการรายใหม่ ขอให้แนะนำตัวต่อสภาด้วยครับ

นางสาววันเพ็ญฯ เรียนท่านประธานสภา

คณะผู้บริหารและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ชื่อ นางสาววันเพ็ญ

โนนชัยขันธุ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ย้ายมาจาก

เทศบาลตำบลสงเปลือย อ.นามน รับผิดชอบงานด้านพัสดุ

นางสาวสกาวรรัตน์ฯ เรียนท่านประธานสภา
 คณะผู้บริหารและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ชื่อ นางสาว
 สกาวรรัตน์ พาโคกทม
 เป็นจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 งานสุขาภิบาล และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ประธานสภาฯ ก็ยินดีต้อนรับ

หากท่านสมาชิกสภาต้องการประสานงานด้านพัสดุและกิจการ
 สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ก็สามารถประสานงานกับเจ้าหน้าที่
 พนักงาน ทั้งสองท่านได้ครับ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ประธานสภาฯ

ขอเชิญท่านสมาชิกสภาอ่านสำเนารายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ
 สมัยที่ ๑

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

หากสมาชิกสภาท่านใด

ต้องการแก้ไขหรือเพิ่มเติมในสำเนารายงานการประชุมสภาโปรดยกมือ
 ส.อบต.ทรงฤทธิฯ เรียนท่านประธานสภา

คณะผู้บริหารและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ขอเพิ่มเติม หน้า ๕
 งบประมาณโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ของบ้านโปโล หมู่ที่ ๑๓
 งบประมาณ ๒๓๖,๐๐๐ บาท

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่

ที่ประชุมฯ ไม่มี

ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีท่านใดขอแก้ไข เพิ่มเติม

ผมจะขอมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ

สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาฯ โปรดยกมือ

ที่ประชุมฯ ที่ประชุมมีมติรับรอง ๑๙ เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องกระทู้ถาม

ที่ประชุมสภาฯ ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

ที่ประชุมสภาฯ ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง ญัตติที่เสนอใหม่

ที่ประชุมสภาฯ ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องญัตติอื่นๆ

ประธานสภาฯ เรื่องอื่นๆ เชิญท่านสมาชิกสภาเรียนฝากเรียนถามครับ

ส.อบต.ท่อนฯ เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร

และท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ตามที่ผมได้แจ้งความเดือดร้อน เรื่อง

ถนนลาดยาง สายโปโล-เล่า ชำรุดเสียหาย เป็นหลุมเป็นบ่อ
 ก็ได้แจ้งเรื่องนี้มานานแล้ว รวมถึงได้แนบประชาคมหมู่บ้านมาด้วย
 เพื่อขอให้ซ่อมแซมถนนสายนี้
 จนถึงปัจจุบันก็ยังไม่มีการดำเนินการใดๆ
 ถนนสายนี้มีประชาชนหลายหมู่บ้านสัญจรไปมา
 ก็ขอให้คณะผู้บริหารดำเนินการด้วย ถ้าปล่อยไว้นานกว่านี้
 ถนนก็จะชำรุดเสียหายมากขึ้น
 ก็จะส่งผลให้ต้องใช้งบประมาณมากขึ้นไปอีกครับ
 ในการแก้ไขปัญหานั้น ปัญหานี้ก็เกิดขึ้นนานแล้ว
 ก็ควรจะแก้ไขให้เสร็จสิ้นไปก่อนนะครับ
 ก็ขอฝากถึงคณะผู้บริหารแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนนี้ให้แก่ประช
 าชนด้วย

ส.อบต.ทรงฤทธิฯ เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร

และท่านสมาชิกสภาทุกท่าน

ขอขอบคุณคณะผู้บริหารที่ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเห
 ลีกลายฟาร์มหมู ซึ่งก็ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ส่วนถนนลาดยางสาย โปโล-เล่า ชำรุดเสียหายเป็นเวลานานแล้ว

ประชาชนก็ใช้ถนนสายนี้หลายหมู่บ้านนะครับ

ถ้าปล่อยไว้นานก็จะชำรุดมากขึ้นเรื่อยๆ

ก็ขอฝากถึงท่านนายกด้วยครับ

ประธานสภาฯ เชิญท่านนายกชี้แจงครับ

นายกฯ เรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาทุกท่าน

เรื่องถนนลาดยางสาย โปโล-เล่า

ผมได้รับเรื่องนี้ไว้ดำเนินการแล้วนะครับ

ก็ได้มอบให้ช่างไปสำรวจประมาณการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการไ
 ้แล้ว เปรียบเทียบที่จะดำเนินการอยู่แล้วครับ แต่ที่ยังไม่ได้ลงงานนั้น

ก็เพราะยังติดงานอื่นอยู่ครับ ต้องจัดลำดับความเร่งด่วนของงาน

และก็คณงานก็ยังคงต้องทำงานอื่นให้เสร็จก่อน เมื่อคณงานพร้อม

ก็จะเร่งดำเนินการให้ครับ

ประธานสภาฯ ตามที่ท่านนายกชี้แจง ก็ขอให้รอสักพักนะครับ

ก็คงจะติดงานอื่นอยู่ เพราะต้องทำงานหลายๆงาน

ก็ขอฝากท่านนายกด้วยครับ

ส.อบต.ยุพาพรฯ เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร

และท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ขอเรียนฝาก เรื่องคลองไส้ไก่ สาย ๐๑

บ้านข้าวหลาม หมู่ที่ ๒ ชำรุดเสียหาย

ก็เคยแจ้งเรื่องนี้ในที่ประชุมประจำเดือนที่ผ่านมาแล้ว

ก็ขอฝากถึงคณะผู้บริหารด้วย

เรื่องขยะที่ริมน้ำปาว ในพื้นที่หมู่ที่ ๒ มีคนเอามาทิ้ง

มากขึ้นเรื่อยๆ ก็อยากให้มียายไปติดตั้งไว้จุดนั้น

เพื่อไม่ให้คนเอามาทิ้ง ขอฝากเรื่องนี้ด้วย

ขอขอบคุณคณะผู้บริหารที่ได้ดำเนินการ ลงหินลูกรัง ในพื้นที่
บ้านข้าวหลาม หมู่ที่ ๒

ส.อบต.สุนทรฯ เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร
และท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ขอเรียนฝากถึงคณะผู้บริหาร ในพื้นที่
หมู่ที่ ๙ ไฟฟ้าส่องสว่าง ยังคงชำรุดเสียหายอยู่อีกหลายจุด
ตามที่ได้แจ้งเรื่องเข้ามาแล้ว แต่ก็ยังไม่ดำเนินการ
ก็ขอฝากด้วยครับ

นายกฯ เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน
เรื่องไฟฟ้าหลายๆหมู่บ้านที่ชำรุด
ผมได้สั่งการให้ช่างไฟฟ้าไปดำเนินการแล้ว และผมก็ออกไปดูด้วย
ทราบว่ายังมีอีกหลายจุดที่ยังคงชำรุดอยู่
ปัญหาที่เกิดจากหลายอย่างครับ เช่น ฝนตกไฟช็อต หลอดไฟขาด
ต้นไม้ กิ่งไม้พาดสายไฟฟ้า ก็จะดำเนินการให้ครับ
ผมก็จะพยายามเร่งรีบให้ดีที่สุดครับ

ประธานสภาฯ ขอคุณท่านนายกครับ ที่ช่วยแก้ไขปัญหานี้ครับ
ปัญหาเรื่องไฟฟ้างานก็จะเป็นปัญหาของทุกหมู่บ้าน
ถ้าหมู่บ้านไหนมีความเดือดร้อนเรื่องนี้ ก็ขอให้แจ้งเข้ามาจะครับ
แต่การแก้ไขปัญหาก็อาจจะเข้าไปบ้างเพราะพนักงานก็มีงานเยอะ
ก็ขอให้ท่านสมาชิกสภาเข้าใจด้วยนะครับ

ส.อบต.ท่อนฯ เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร
และท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ไม่กี่วันที่ผ่านมา
ผมได้ไปดูการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านไปโล
ซึ่งเป็นโครงการจ่ายขาดเงินสะสม
ก็เห็นว่าการทำงานของผู้รับจ้างก็ดีอยู่ครับ แต่เรื่องไฟฟ้าส่องสว่าง
ยังคงมีปัญหาอยู่นะครับ บางจุด
โคมไฟฟ้าไม่หันออกมาทางถนนก็มี บางจุดก็ติดๆดับๆก็มี
ยังชำรุดอยู่ก็มี ผมก็เข้าใจว่า พนักงานก็มีน้อย งานก็เยอะ
ก็ขอฝากถึงท่านนายกด้วยครับ

ประธานสภาฯ เรื่องโคมไฟฟ้าส่องสว่าง ผมก็เคยพูดนะครับว่า
ยิ่งซ่อมมันก็ยิ่งดับ ก็ไม่ทราบว่าเพราะเหตุใด
ก็ขอฝากท่านนายกถึงช่างไฟฟ้า ในการซ่อมแซม
ก็ขอให้มันมีมาตรฐานด้วย ส่วนไหนแก้ไข ซ่อมแซมได้
ก็ทำไปก่อนก็ได้ ไม่ต้องรอให้สมาชิกสภาแจ้งมาก่อน ก็ได้ครับ
ถ้าการซ่อมมีมาตรฐาน ก็จะทำให้ไม่ต้องซ่อมบ่อยๆนะครับ

ส.อบต.ชัชวาลฯ เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร
และท่านสมาชิกสภาทุกท่าน
ประชาชนก็ฝากมาขอบคุณคณะผู้บริหารนะครับที่ได้ลงลูกรังในพื้นที่
ที่บ้านสงยางหมู่ที่ ๓ รอบนี้ลูกรังก็สวยงามครับ
ส่วนโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ตามที่หมู่ ๓
ได้ประชาคมหมู่บ้านแล้ว

อนาคตก็จะทำโครงการนี้ต่อไปเพราะสามารถแก้ปัญหาหน้าท่วม
น้ำเสีย ในพื้นที่ได้ครับ

เรื่องสนามเด็กเล่นที่บ้านสงยาง

แต่ก่อนก็เคยของบประมาณเพื่อขยายและซ่อมแซม

แต่ก็ไม่ทราบว่า จะได้ดำเนินการหรือไม่ ก็ฝากท่านนายกด้วยครับ

เรื่องหม้อแปลงไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านสงยางหมู่ที่ ๓

ขอขอบคุณกองช่างที่ติดตามให้

ขณะนี้ก็ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วครับ

เรื่องไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ ๓ ก็มีปัญหาเช่นกันครับ

มีข่าวดูอยู่เหมือนกัน ก็ขอให้ท่านดำเนินการต่อไป

เรื่องโครงการก่อสร้างตามข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ถ้ามีงบประมาณเข้ามา ก็ขอให้รีบดำเนินการด้วยนะครับ

ประธานสภา การลงทุนครั้งนี้ ก็สวยงามดีนะครับ

โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ในบ้านดอนยาง

ตามที่มีการปรับถนนไปแล้วเพื่อจะลงทุน แต่ฝนตก

ผู้รับจ้างก็หยุดงาน ทำให้ถนนจุดนั้นและชาวบ้านสัญจรไปมาลำบาก

ก็ฝากท่านนายกด้วยนะครับ

นายกฯ ในพื้นที่บ้านดอนยาง ขณะนี้ผู้รับจ้างกำลังเข้าดำเนินการครับ

หมู่บ้านใดมีความเดือดร้อนเรื่องถนนลูกรัง

จำเป็นต้องลงหินลูกรัง ก็ขอให้แจ้งมานะครับ

ผมจะนำไปพิจารณาดำเนินการให้ตามความจำเป็นเดือดร้อนนะครั

บ

ส.อบต.ท่อนข เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร

และท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ขอเรียนครับ การลงหินลูกรังรอบนี้

จะลงทุกหมู่บ้านหรือจะพิจารณาอย่างไรครับ

จะเป็นการลงเพิ่มเติมลงหินลูกรังทุกหมู่บ้านหรือไม่

นายกฯ รอบนี้จะพิจารณาตามความจำเป็น

ตามความเดือดร้อนนะครับ

หมู่บ้านใดเดือดร้อนจริงๆก็ขอให้ทำหนังสือพร้อมประชาคมแจ้งเข้า
มาครับ

เรื่องไฟฟ้าส่องสว่าง ผมก็ดำเนินการซ่อมแซม แก้ไข

ให้เต็มที่นะครับ

ประธานสภา

การลงทุนลูกรังรอบที่ผ่านมาก็ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วน
ะครับ

ต่อจากนี้ก็จะเป็นการแก้ไขปัญหาในส่วนที่เดือดร้อนจำเป็นจริงๆ

ก็ขอให้ท่านสมาชิกสภาหมู่บ้านที่เดือดร้อนแจ้งมา

ท่านนายกก็จะพิจารณาดำเนินการต่อไปนะครับ

ส.อบต.ซัซวาลฯ เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร

และท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ขอเรียนถามครับ

งบประมาณที่จะลงหินลูกรังรอบนี้ มีงบประมาณจำนวนเท่าไรครับ
สามารถขอลงหินลูกรังในถนนสายเดิมที่เดือดร้อนอยู่ได้หรือไม่
เพราะถนนบางสายที่ดำเนินการไปแล้ว แต่ยังคงมีปัญหาอยู่ครับ
ในส่วนของบ้างสงยาง ก็จะแจ้งความเดือดร้อนมาเช่นกันครับ

ส.อบต.บุญนาคฯ เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร
และท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร
ที่ได้นำรถกระเช้าไปตัดกิ่งไม้ ตันไม้ ออกจากสายไฟฟ้า ในพื้นที่
บ้านดอนยุง หมู่ที่ ๙

เรื่องซ่อมแซมถนนลูกรัง รอบที่ผ่านมานี้
หินลูกรังสวยงามมากครับ
ก็ขอขอบคุณคณะผู้บริหารที่ดำเนินการครับ
ตามที่จะลงหินลูกรังเพิ่มเติมรอบนี้ จะมีงบประมาณเท่าไร
ผมก็อยากทราบครับ

ส.อบต.อนิวัตน์ฯ เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร
และท่านสมาชิกสภาทุกท่าน เรื่องการลงหินลูกรังรอบนี้ ไม่ทราบว่า
ผู้บริหารชี้แจงชัดเจนหรือไม่ ท่านสมาชิกสภาเข้าใจกันหรือไม่
เพราะตามที่ผมฟัง ผู้บริหารได้แจ้งท่านสมาชิกสภา ว่า
ให้ทำเรื่องขอซ่อมถนนลูกรัง ถ้ามีถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ
ถนนลูกรังชำรุด ก็ให้ท่านสมาชิกสภาแจ้งเข้ามา
ผมเข้าใจถูกต้องหรือไม่ครับ

ประธานสภาฯ ที่ผ่านมา
สภาได้อนุมัติงบประมาณเพื่อซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อให้ผู้บริหาร
ดำเนินการ ตอนนั้นได้เสร็จสิ้นไปแล้ว แต่ต่อจากนี้
ถ้าพี่น้องประชาชนเดือดร้อนเรื่องถนนลูกรังอีก
ก็ให้แจ้งเข้ามาเพื่อท่านนายกจะพิจารณาดำเนินการให้ครับ

นายกฯ ตามที่ท่านประธานชี้แจง ก็ถูกต้องแล้วครับ
ถ้าท่านสมาชิกสภาแจ้งมา ผมก็จะให้ช่างออกไปสำรวจ
แล้วจะพิจารณาว่า ถนนสายใดมีความเดือดร้อน จำเป็นจริงๆ
ก็จะดำเนินการให้ครับเพราะงบประมาณก็มีน้อยครับ

ประธานสภาฯ เมื่อท่านสมาชิกสภาได้แจ้งความเดือดร้อนมา
ก็ขอฝากท่านนายกนำไปพิจารณาแก้ไขปัญหาให้แก่ พี่น้อง
ประชาชน ด้วยนะครับ
เชิญท่านคำตา ครับ

ส.อบต.คำตาฯ เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร
และท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ขอเรียนถามเรื่อง
โครงการก่อสร้างตามข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในบ้านน้อยพัฒนา
ไม่ทราบว่ามีการดำเนินการถึงขั้นตอนใดแล้ว มีผู้รับจ้าง
หรือได้ทำสัญญาจ้างหรือยัง

เรื่องธนาคารน้ำใต้ดิน ในบ้านน้อยพัฒนา หลังจากฝนตก
หินคลุกก็ยุบตัวลง ไม่ทราบว่า ในหมู่บ้านอื่น
เกิดปัญหาเดียวกันหรือไม่ ก็ฝากถึงท่านนายกด้วย

เรื่องไฟฟ้าส่องสว่าง จุดทางเข้าหมู่บ้าน ได้ซ่อมแซมแล้ว
แต่ในหมู่บ้าน ยังคงมีจุดที่ชำรุดอยู่
ก็อยากให้มีการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าและก็เปลี่ยนขาโคมด้วย

ประธานสภา การซ่อมแซมก็ขอให้มีมาตรฐานด้วยนะครับ
ขอฝากท่านนายกด้วย

ผอ.กองช่างฯ เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร
และท่านสมาชิกสภาทุกท่าน เรื่องธนาคารน้ำใต้ดิน หลังจากฝนตก
ผิวหินคลุกมันก็จะยุบตัวลงนะครับ ก็เป็นเหมือนกันทุกที่ครับ
ช่วงนี้ก็อยู่ในระยะประกันอยู่ ก็จะแจ้งผู้รับจ้างมาแก้ไขครับ

ประธานสภา หมู่ใดมีปัญหาแบบเดียวกันนี้ ก็ขอให้แจ้งเข้ามานะครับ
จะได้แก้ไขพร้อมกันครับ

ส.อบต.ศุภณัฏฐ์ฯ เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร
และท่านสมาชิกสภาทุกท่าน
ตามที่ผมเคยไปเห็นมาที่จังหวัดนครพนม การทำธนาคารน้ำใต้ดิน
เขาจะใช้หินกรวดรองพื้นข้างล่าง
แล้วจะให้หินที่มีขนาดใหญ่อยู่ข้างบน
แต่ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกลมลาไสย
จะใช้หินขนาดใหญ่รองพื้น แล้วใช้หินกรวดอยู่ข้างบน
ไม่ทราบว่ามันเป็นสาเหตุให้เกิดการยุบตัวหรือไม่ครับ

ประธานสภา เรื่องนี้ผมก็คิดอยู่เหมือนกันครับ
หมู่ใดมีปัญหาเรื่องนี้ก็ขอให้แจ้งเข้ามาครับ

ส.อบต.อนิวัตน์ฯ เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร
และท่านสมาชิกสภาทุกท่าน
ขอฝากไปยังคณะผู้บริหารหลายๆเรื่องครับ

ขอขอบคุณคณะผู้บริหารที่ได้ดำเนินการลงลูกรังในพื้นที่ในช
วงที่ผ่านมา ซึ่งลูกรังนั้นก็สวยงามมีมาตรฐานครับ

เรื่องไฟฟ้าส่องสว่างภายในพื้นที่
ก็ขอขอบคุณที่ซ่อมแซมให้ครับ แต่ก็มีบางจุดที่ติดๆดับๆอยู่ครับ

เรื่อง คลองไส้ไก่ การระบายน้ำในพื้นที่การเกษตร
ชาวบ้านก็เดือดร้อนจากการที่ระบายน้ำออกจากนา
ช่วงเกี่ยวข้าวไม่ได้ ทำให้ข้าวเน่า ชาวบ้านก็เดือดร้อน
ก็ขอฝากถึงคณะผู้บริหาร พิจารณาแก้ไขหรือชี้แจง
ช่วยเหลือชาวบ้านในเรื่องนี้ด้วย

ในจุดครัวสะแบงก็มีปัญหาเรื่องการระบายน้ำมานานแล้ว ๖
ปีที่ผ่านมาผมหารือแก้ไขปัญหาระบายน้ำเรื่องนี้มาตลอด
จะมีวิธีแก้ไขปัญหานี้อย่างไร จะพูดคุย

หารือแนวทางแก้ไขกับเจ้าของที่จุดนั้นอย่างไร
ก็ขอฝากถึงคณะผู้บริหารด้วยครับ

เรื่องแพ การดูแล การบริหารจัดการ จะทำอย่างไรบ้าง
มีการวางแผนหรือยัง ขอฝากด้วยครับ

เรื่องการจัดซื้อขยะในหมู่บ้าน ชวงนี้เห็นเงียบๆไป
ไม่ทราบว่ามีมีการดำเนินการหรือไม่ ขอให้ดำเนินการ
ประชาสัมพันธ์ด้วย ขอฝากถึงคณะผู้บริหารด้วยครับ

นายกฯ เรื่องปัญหาในการระบายน้ำจุดครัวสะแบง
มอบให้ผู้อำนวยการกองช่าง ชี้แจงครับ

ผอ.กองช่าง เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร

และท่านสมาชิกสภาทุกท่าน

ปัญหาของการระบายน้ำในจุดครัวสะแบงคือ

ท่อรอดที่ใช้ระบายน้ำอยู่ในระดับที่สูงกว่าคลองครับ

ทำให้น้ำไหลไม่สะดวก

ก้นร่องระบายน้ำก็จะต่ำกว่าท่อและต่ำกว่าพื้นนาครับ

ก็เคยไปหารือกับเจ้าของที่ดินแล้ว เขายืนยันว่า ลงท่อได้ระดับแล้ว

มีการขออนุญาตสำนักงานทางหลวงชนบทถูกต้องแล้ว

ถ้าองค์การบริหารส่วนตำบลกลมาไสยเข้าไปดำเนินการ

ก็ต้องดำเนินการเอง ใช้งบประมาณเอง ก็เลยยังคงเป็นหาอยู่ครับ

ถ้าจะแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นตอนนี้ก็อาจจะใช้วิธีขุดลอกคลองหรือ
บ่อยืมให้สามารถรับน้ำได้ดีขึ้นครับ

ถ้าจะขุดรื้อท่อแล้ววางท่อใหม่ก็คงเป็นเรื่องยากอยู่ครับ

ประธานสภาฯ การแก้ไขปัญหา ถ้าทางเจ้าของที่ดินบอกว่า

ทำถูกต้องแล้ว แต่ปัญหาก็ยังคงอยู่ ถ้าเข้าไปแก้ไขปัญหานี้

ก็ต้องใช้งบประมาณอีก ก็ค่อยหารือการแก้ไขปัญหากันไปนะครับ

เชิญท่านสมาชิกสภาฯ เพิ่มเติมครับ

ปลัดฯ เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร

และท่านสมาชิกสภาทุกท่าน

ขอชี้แจงเพิ่มเติมตามที่ท่านสมาชิกสภาได้เรียนฝากเรียนถามมา
ดังนี้

โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ได้ทำสัญญาทุกโครงการแล้ว

ก็จะมีบางหมู่บ้านที่ดำเนินการเสร็จแล้ว

บางหมู่บ้านที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

คณะผู้บริหารก็เร่งดำเนินการอยู่

โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๔

ก็เริ่มดำเนินการแล้ว

โดยจะทยอยทำไปเรื่อยๆตามงบประมาณที่เข้ามา

โครงการใดที่จำเป็นเร่งด่วน ก็จะดำเนินการก่อน

ผอ.กองคลัง เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร

และท่านสมาชิกสภาทุกท่าน

โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
โครงการที่ทำสัญญาแล้ว
ก็จะมีโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีต
ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการจัดทำราคากลาง

ปลัดฯ

โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจถนนสายหลังโรงพยาบาลกมล
าไสยก็มีการทำสัญญาแล้ว
ส่วนเงินที่เหลือจ่ายจากโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ยังไม่มี การอนุมัติเพิ่มเติม
รวมถึงโครงการที่ขอเปลี่ยนแปลงไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
ก็ยังไม่มีการอนุมัติ
การจัดซื้อขยะ

นักวิชาการสาขาภิบาลได้จัดทำแผนออกซื้อขยะแล้ว
ก็ยังออกไปซื้อขยะทุกวันพุธเช่นเดิม

ตามที่ท่านนายกชี้แจงเรื่องการลงหินลูกรัง
หมู่บ้านไคมีความจำเป็นเดือดร้อนจริงๆ ก็ขอให้แจ้งเข้ามา
งบประมาณส่วนนี้ก็คงเหลือไม่เยอะ

วันนี้จะมีการออกจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ช่วงบ่าย
ก็ขอประชาสัมพันธ์ให้ท่านสมาชิกสภาทราบ

ส.อบต.อนิวัตน์ฯ เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร
และท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ผู้รับจ้างที่ทำ
สัญญาโครงการถนนแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีตสายบ้านดอนยาง-
พระธาตุยาคุ กับ สายบ้านข้าวหลาม
เป็นผู้รับจ้างคนเดียวหรือไม่

ปลัดฯ เป็นผู้รับจ้างคนเดียว

นายกฯ เรื่องถนนแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีต สายบ้านข้าวหลาม -
บ้านสะอาดชัยศรี -บ้านดอนยาง ก็พยายามติดตามอยู่นะครับ
ก็รอผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์อนุมัติอยู่
และก็อาจจะได้เงินเหลือจ่ายมาอีกครั้ง

ประธานสภาฯ โครงการจ่ายขาดเงินสะสมก็สามารถทำได้เลย
ส่วนโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
ณ พ.ศ.๒๕๖๔ ก็จะทยอยทำไปเรื่อยๆตามงบประมาณ
ในการดำเนินการก่อสร้างงานก่อสร้างแต่ละหมู่บ้าน
ฝากท่านสมาชิกสภาทุกหมู่บ้านติดตามด้วยครับ

ส.อบต.อนิวัตน์ฯ เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร
และท่านสมาชิกสภาทุกท่าน
เรื่องการเพิ่มหินโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ในพื้นที่บ้านข้าวหลาม
หมู่ที่ ๑๖ ก็ขอรับในส่วนนี้ด้วยนะครับ

ประธานสภาฯ หมู่ไคมีปัญหาเรื่องธนาคารน้ำใต้ดิน
ก็ขอให้แจ้งเข้ามาจะครับ

นายกฯ

หมู่บ้านใดมีปัญหาความเดือดร้อนเรื่องธนาคารน้ำใต้ดินก็ขอ
ให้แจ้งเข้ามาครับ

ส่วนการขุดลอกคลองระบายน้ำในพื้นที่การเกษตร

หมู่บ้านใดเดือดร้อนก็แจ้งเข้ามาได้เลยครับ

ประธานสภาฯ ตามที่ท่านสมาชิกสภาได้เรียนฝากเรียนถามมา

ก็ขอฝากท่านนายกด้วยนะครับ

ท่านสมาชิกสภาฯจะเพิ่มเติมอีกหรือไม่

ที่ประชุมฯ ไม่มี

ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีเรื่องใดแล้ว ก็ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร

ท่านสมาชิกสภาฯและเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้

ขอปิดประชุมครับ

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.

ลงชื่อ

(นางบุญเยี่ยม นาทองไชย)

เลขานุการสภาฯ

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯได้ตรวจสอบรายงานการประชุมฯ
แล้ว

ลงชื่อ ประธานกรรมการฯ

(นางสาวเวียงแก้ว คงภูศรี)

ลงชื่อ กรรมการฯ

(นางสาวสำออง ศรีชาติ)

ลงชื่อ กรรมการฯ

(นางยุพาพร เจริญวรรณ)

ลงชื่อ

(นายหนูเล็ก บุษดี)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย

ผู้รับรองรายงานการประชุม